



## Góp ý vào dự thảo quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ

(Xem tin trang 4)



Đông chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu góp ý vào dự thảo quy định.

## Đoàn công tác của tỉnh thăm, làm việc với Công ty Universal Pharmaceuticals (Australia)

(Xem tin trang 4)



Đông chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự buổi làm việc.

## Doanh nghiệp nhà nước phải giữ vai trò dẫn dắt nền kinh tế

(Xem tin trang 4)



Đông chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

## Phấn đấu sớm chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình

Chiều ngày 14/9, UBND tỉnh họp nghe Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh báo cáo tình hình triển khai dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình. Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Các đồng chí: Vũ Kim Cú, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương liên quan dự họp.

Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình đã được cấp nhập vào quy

hoạch tỉnh, điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng Khu kinh tế trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đến nay, dự án hoàn thành công tác khảo sát và đã lựa chọn đơn vị tư vấn lập đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 khu liên hợp và đơn vị tư vấn đang khẩn trương lập đồ án quy hoạch. Để sớm triển khai dự án, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh xây dựng đường gang tiến độ, hướng dẫn, hỗ trợ thủ tục đầu tư

(Xem tiếp trang 4)  
HÀ THANH

## Sẵn sàng diễn tập phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình

Sáng ngày 14/9, đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Công an tỉnh báo cáo kịch bản thực tập phương án chữa cháy và CNCH phối hợp nhiều lực lượng hoạt động chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy trình ứng cứu khẩn cấp tại chỗ, huy động lực lượng, phương tiện của các đơn vị thuộc Công an tỉnh và

Cuộc diễn tập được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, dự kiến huy động 22 đơn vị, gần 300 người và 45 phương

tiện cơ giới các loại. Với tình huống giả định, khu vực đóng bao sản phẩm xảy ra sự cố chập điện gây cháy và cháy lan. Phương án chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ được tổ chức gồm 2 phần diễn tập: vận hành cơ chế bằng hình ảnh và mô phỏng và diễn tập thực binh theo 4 giai đoạn: triển khai các hoạt động chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy trình ứng cứu khẩn cấp tại chỗ, huy động lực lượng, phương tiện của các đơn vị thuộc Công an tỉnh và

(Xem tiếp trang 4)  
TRINH CƯỜNG

## Thăm hỏi, động viên gia đình có người thân thiệt mạng trong vụ cháy nhà dân tại Hà Nội

Sáng ngày 14/9, đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới thăm hỏi, động viên và trao kinh phí hỗ trợ các gia đình có người thân thiệt mạng trong vụ cháy nhà dân tại ngõ 29/70 phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội đêm ngày 12/9.

Tính đến sáng ngày 14/9, 4 nạn nhân có hộ khẩu thường trú tại Thái Bình bị thiệt mạng trong vụ cháy gồm: em Phạm Thị Thủy, sinh năm 1996, xã Minh Quang (Vũ Thư); em Mai Thị Yến Nhi, sinh năm 2004; em Nguyễn Anh Đức, sinh năm 2002, cùng ở xã

Tây Lương (Tiền Hải) và em Nguyễn Kim Oanh, sinh năm 1999, xã An Vũ (Quỳnh Phụ).

Tại những nơi đến thăm, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ đau thương, mất mát với gia đình các nạn nhân, mong các gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống; đồng thời, trao kinh phí hỗ trợ của tỉnh cho mỗi gia đình có người thân thiệt mạng 20 triệu đồng.

(Xem tiếp trang 4)  
ĐỖ HỒNG GIA

## BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

### Phát huy sức mạnh tổng hợp trong bảo đảm an toàn, an ninh mạng

Bảo đảm an toàn, an ninh mạng được xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng trong điều kiện, bối cảnh hiện nay. Công tác này phải được thực hiện một cách thường xuyên, liên tục với những cơ chế, chính sách phù hợp.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, phần lớn các sự cố an ninh mạng của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đều do con người trực tiếp hoặc gián tiếp vi phạm, bỏ qua các chính sách bảo mật thông tin. Giáo sư Robert McClelland, Phó Trưởng khoa Kinh doanh và Quản trị Đại học RMIT cho rằng, việc vượt qua thách thức bảo toàn an ninh thông tin đòi hỏi không chỉ các giải pháp kỹ thuật, công nghệ mà còn cần quản trị yếu tố con người. Ông cũng khẳng định yếu tố con người được xem là mắt xích yếu nhất trong việc tạo ra môi trường kỹ thuật số an toàn và bảo mật.

Tại Việt Nam, những năm qua, các cấp có thẩm quyền đã ban hành các chính sách về an toàn, an ninh mạng; các chiến lược, đề án về an ninh mạng đã được xây dựng. Công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là đối với hệ thống mạng thông tin quốc gia, hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia; đấu tranh có hiệu quả với vi phạm pháp luật về an toàn, an ninh mạng. Bảo đảm an toàn, an ninh mạng đối với hệ thống mạng thông tin quốc gia; bảo vệ uy tín, hình ảnh của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên không gian mạng. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: Nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo về an toàn, an ninh mạng còn chưa cao. Hành lang pháp lý và hệ thống pháp luật về an toàn, an ninh mạng chưa hoàn thiện. Công tác quản lý nhà nước về an toàn, an ninh mạng chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, đặc biệt đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuyên biên giới. Hoạt động tấn công mạng gia tăng. Tình trạng thu thập trái phép, mua bán thông tin, dữ liệu cá nhân vẫn diễn biến phức tạp. Tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục có chiều hướng tăng...

Khảo sát gần đây cho thấy, chỉ có 17% doanh nghiệp Việt Nam được xếp ở giai đoạn triển khai nâng cao và sẵn sàng giải quyết các rủi ro bảo mật; 23% doanh nghiệp chuẩn bị tốt về dữ liệu; 31% doanh nghiệp chuẩn bị tốt về thiết bị cho giải quyết các vấn đề bảo mật; 53% tổ chức, doanh nghiệp mới đang ở giai đoạn bắt đầu. Điều này cho thấy việc chuẩn bị và mức độ sẵn sàng cho giải quyết vấn đề an ninh mạng chưa cao. Đây là một trong các nguyên nhân dẫn tới những hạn chế trong bảo đảm an toàn, an ninh mạng thời gian qua.

(Xem tiếp trang 3)

## Chuyển dịch cơ cấu kinh tế tạo động lực tăng trưởng

(Xem trang 2)



Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Thương mại dệt may An Nam (cụm công nghiệp Tây An, huyện Tiền Hải).